



ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเป็นพนักงานราชการ  
ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการเลือกสรรผู้ผ่านการเลือกสรร  
ในบัญชี ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานจังหวัด ในลำดับที่ ๒ - ๖ ซึ่งประกาศ  
ขึ้นบัญชี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อประเมินความเหมาะสมเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง  
นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด โดยการประเมินความสามารถและ  
สมรรถนะเพิ่มเติม ซึ่งได้แจ้งผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามตำแหน่งดังกล่าว ให้มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการ  
เลือกสรรพนักงานทรัพยากรบุคคล ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร  
บุคคล สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๑ ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี  
ไปแล้วนั้น

จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑๐๑	๐๒๔	นางสาวอริสรา ทศนาจรัสกุล
๑๐๒	๐๐๕	นางสาวศิริวรรณ อยู่เย็น
๑๐๓	๐๐๒	นางสาวกุลธิดา สินธุ์แดง
๑๐๔	๐๐๑	นางสาววัลลภา ชูฝ่ายครอง
๑๐๕	๑๐๖	นายจักรพล กล่อมจิต

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐  
คะแนน) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง  
และจากการสัมภาษณ์ รวมทั้งความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ ประสพการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทักษะ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพอย่างอื่น ผู้ที่จะถือว่าเป็น  
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสำนักงานฯ  
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด  
ลงมาตามลำดับ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการประชุมในวันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยกำหนดสอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. และประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หากไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางวันเพ็ญ มังศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี